

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

.....

ผู้มาประชุม.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกسانต์ ลานพิบูลย์	ประธานสภา อบต.	๑๒	กسانต์ ลานพิบูลย์	
๒	นายสุบิน สุหา	รองประธาน อบต.	๖	-	
๓	นายทอน จำปาเสน	สมาชิกสภา อบต.	๑	-	
๔	นางละเอียด พันธุ์มี	สมาชิกสภา อบต.	๑	ละเอียด พันธุ์มี	
๕	นายอำนาจ ชัยมี	สมาชิกสภา อบต.	๒	อำนาจ ชัยมี	
๖	นายสมพงษ์ ไตรพรหม	สมาชิกสภา อบต.	๓	สมพงษ์ ไตรพรหม	
๗	นายนพรัตน์ สมการณ	สมาชิกสภา อบต.	๔	นพรัตน์ สมการณ	
๘	นายอุทัย ชำกุล	สมาชิกสภา อบต.	๔	อุทัย ชำกุล	
๙	นายสำราญ หินคล้าย	สมาชิกสภา อบต.	๕	สำราญ หินคล้าย	
๑๐	นางสาวอำพร สวางค์	สมาชิกสภา อบต.	๕	อำพร สวางค์	
๑๑	นายเป้า ศิริวงค์	สมาชิกสภา อบต.	๖	เป้า ศิริวงค์	
๑๒	นายบัวเลียน ปะนาโก	สมาชิกสภา อบต.	๗	บัวเลียน ปะนาโก	
๑๓	นายน้อย อ่านเขียน	สมาชิกสภา อบต.	๗	น้อย อ่านเขียน	
๑๔	นางพวน อัครจักร	สมาชิกสภา อบต.	๘	พวน อัครจักร	
๑๕	นางราตรี ศรีสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.	๘	ราตรี ศรีสวัสดิ์	
๑๖	นายยัน พรหมชื่น	สมาชิกสภา อบต.	๙	ยัน พรหมชื่น	
๑๗	นายประยูร ชาญตะกั่ว	สมาชิกสภา อบต.	๑๐	ประยูร ชาญตะกั่ว	
๑๘	นางรัตน์ ประกอบแสง	สมาชิกสภา อบต.	๑๐	รัตน์ ประกอบแสง	
๑๙	นายบุญธรรม เกษรชื่น	สมาชิกสภา อบต.	๑๑	บุญธรรม เกษรชื่น	
๒๐	นางสังวร มะลิเลิศ	สมาชิกสภา อบต.	๑๒	สังวร มะลิเลิศ	
๒๑	นายลำไพ ดั่งบุตรดี	สมาชิกสภา อบต.	๑๓	ลำไพ ดั่งบุตรดี	
๒๒	นางเอมวิกา ศรีชุมพล	สมาชิกสภา อบต.	๑๓	เอมวิกา ศรีชุมพล	
๒๓	นายแสงดาว กล้าหาร	สมาชิกสภา อบต.	๑๔	แสงดาว กล้าหาร	
๒๔	นายกิมละ ประจันกล้า	สมาชิกสภา อบต.	๑๔	กิมละ ประจันกล้า	
๒๕	นายจิมบุ ชัยพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต.	๑๕	-	
๒๖	นายวิระธง ลอยนอก	สมาชิกสภา อบต.	๑๕	วิระธง ลอยนอก	
๒๗	นางสุนันทนา ใจคง	เลขานุการสภาฯ	-	สุนันทนา ใจคง	

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทิน สุหา	นายก อบต.หนองชัยศรี	-	ทิน สุหา	
๒	นายอุ้น คันทะนาค	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	-	อุ้น คันทะนาค	
๓	นางอุบล ณรงค์ศักดิ์	รองนายก อบต.หนองชัยศรี	-	อุบล ณรงค์ศักดิ์	
๔	นายไพฑูรย์ หมวดไธสง	เลขานุการนายก อบต.	-	ไพฑูรย์ หมวดไธสง	
๕	นายสุเมธ กุลชลิต	ผู้อำนวยการกองช่าง		สุเมธ กุลชลิต	
๖	นางสาวสายยนต์ พางาม	รองปลัด อบต.		สายยนต์ พางาม	
๗	นายตรียุทธ อ่อนงาม	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ		ตรียุทธ อ่อนงาม	
๘	นายจรัสศักดิ์ อ่อนพันธุ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		จรัสศักดิ์ อ่อนพันธุ์	
๙	นางสาวอัญรัตน์ สียงนอก	ผู้อำนวยการกองศึกษา		อัญรัตน์ สียงนอก	
๑๐	นางสาววิตรี วัฒนกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		สาววิตรี วัฒนกุล	
๑๑	นางสาวสำเนียง อติธรรมย์	นักทรัพยากรบุคคล (ลจ.)		สำเนียง อติธรรมย์	
๑๒	นางสาวรำไพ ธีรเชษฐมงคล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		รำไพ ธีรเชษฐมงคล	
๑๓	นางเนตรเฉลา วิเศษรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด		เนตรเฉลา วิเศษรัมย์	
๑๔	นายสุบรรณ บุญสีลา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		สุบรรณ บุญสีลา	
๑๕	นางสาวคำเตือน กระจง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ		คำเตือน กระจง	
๑๖	นางสาวสุมาไล สันรัมย์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		สุมาไล สันรัมย์	
๑๗	นางสุชาดา ทองอำพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		สุชาดา ทองอำพันธ์	
๑๘	นายณัฐภัทร ทิ้งไธสง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ณัฐภัทร ทิ้งไธสง	
๑๙	นายกฤตภาส กรมจรรยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		กฤตภาส กรมจรรยา	
๒๐	นายสุขชัย ใจคง	นายช่างโยธาชำนาญงาน		สุขชัย ใจคง	
๒๑	นางสาวลำเพย พุทธจักร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		ลำเพย พุทธจักร	
๒๒	นายวิชัย อุดทาพงษ์	นิติกรชำนาญการ		วิชัย อุดทาพงษ์	
๒๓	นางจินกร แซกรรัมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง		จินกร แซกรรัมย์	

ผู้มาประชุม

จำนวน ๒๔ คน

ไม่มาประชุม

จำนวน ๓ คน (นายสุบิน สุหา ส.อบต.ม.๖, นายทอน จำปาเสน ส.อบต. ม.๑,  
นายจิมบุ ชัยพิทักษ์ ส.อบต. ม๑๕)

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๒๓ คน

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวนันทนา ใจคง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เชิญนายกสภานิติ ลานพิบูลย์ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จุฑารูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองชัยศรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

/ตามที่ สภาองค์การ...

ตามที่ สภากองคการบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ วัน และนัดประชุม ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ และเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

-เรื่องที่ ๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เชิญครับ

นายทิน สุหา

นายก อบต.

- เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีและผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ โดยสรุปโครงการพัฒนาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๑

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

/๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนา...

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโครงการที่ดำเนินการแผนปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

รวมจำนวนโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน ๒๐๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๙ (รายละเอียดตามเอกสาร)

นางสุนันทา ใจคง  
ปลัด อบต.

- ขอชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน ระหว่างแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

นายกสันทดี ลานพิบูลย์  
ประธานสภา

- ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม

- รับทราบ

- เรื่องที่ ๒ เรื่องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีและพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี

- เรื่องที่ ๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง อำเภอหนองหงส์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งทางอำเภอหนองหงส์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวันหอมแดง อำเภอหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ รวมทั้งราษฎรที่ประสบภัยทางธรรมชาติในทุกโอกาสในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรด้วย สำหรับกำหนดการ ดังนี้

-วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ชนิด เช่น หอมแดงที่ส่งเข้าประกวด ตัวอย่าง จำนวน ๒ กิโลกรัมต่อรายที่ส่งหอมแดงเข้าประกวด สำหรับเงินรางวัลที่ชนะเลิศในการเข้าประกวด เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท และรางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท สำหรับวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ ท่าน ไปช่วยงานกาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น ถึง เวลา ๑๔.๓๐ น

-วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอำเภอหนองหงส์ได้จัดการประกวดขบวนแห่พืชผลทางการเกษตรของดีอำเภอหนองหงส์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ส่งขบวนพืชผลทางการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนการจัดลำดับขบวน มีผู้ถือป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ผู้อัญเชิญพระสาทิสมุณฑิลาภิรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย พระสาทิสมุณฑิลาภิรักษ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ที่ถือธงไตรรงค์ จำนวน ๕๐ ท่าน รถแห่พืชผลทางการเกษตร จำนวน ๑ คัน รถเครื่องเสียงพร้อมขบวนนางรำ จำนวน ๕๘ ท่าน สำหรับการแต่งกาย ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อหม้อฮ่อม ผ้าขาวม้า หมวก สุภาพสตรี สวมเสื้อผ้าไทย ผ้าถุงตีนแดง สำหรับรถแห่พืชผลทางการเกษตรตอนนี้ก็มีความคึกคักบ้าง แต่ยังเหลือเก็บรายละเอียดท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่มีฝีมือก็ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยตกแต่งรถแห่พืชผลทางการเกษตรด้วย

-สำหรับกิจกรรมเดินแบบการกุศล จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหม จำนวน ๑๓๕ คู่ๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ส่งคุณสำเนียง อติธรรมย์ เข้าร่วมการเดินแบบการกุศลในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปให้กำลังใจผู้เข้าร่วมเดินแบบการกุศลด้วย

-การออกร้านงานกาชาดท่านใดมีความประสงค์ในการออกร้านให้ติดต่อคุณสุจิตรา พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์

-วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางตำบลหนองชัยศรีได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันดำส้มตำลีลา โดยมีจำนวน ๕ ท่าน โดยมีการโชว์ลีลา จำนวน ๔ ท่าน และเป็นคนตำ ๑ ท่าน ผากท่านสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันด้วย

-เรื่องที่ ๔ เรื่องการตัดอ้อย เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูการตัดอ้อยของพี่น้องประชาชน ผากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในการเผาอ้อยหรือเศษใบอ้อยให้ดูแลเรื่องไฟไหม้ด้วย

/เรื่องที่ ๕...

-เรื่องที่ ๕ เรื่องการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับเอกสารที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้แจกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีแล้วนั้น ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีนำแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับแล้วให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรอำเภอหนองหงส์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

-เรื่องที่ ๖ เรื่องการสำรวจสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ประจำปี ๒๕๖๒ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของเจ้าของสัตว์เลี้ยง และกรุณาส่งเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้สำรวจนำส่งที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

-เรื่องที่ ๗ เรื่องการออกเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้จัดทำแผนออกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการออกไปชำระภาษีภายในหมู่บ้าน

-เรื่องที่ ๘ เรื่องการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้วย ในกรณีที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับบริการที่ศาลากลางหมู่บ้านได้ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

-เรื่องที่ ๙ เรื่องการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้จัดโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สำหรับแผนในการเดินรณรงค์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ในการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยพร้อมเพรียงกัน

-เรื่องที่ ๑๐ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ สส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้ง กำหนดให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมเห็นชอบกำหนดวันเปิดรับลงทะเบียนและขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ

-เรื่องที่ ๑๑ เรื่องโครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองหงส์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ อายุตั้งแต่ ๑๗ - ๖๐ ปี ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต และ

/ขอความอนุเคราะห์...

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีมาบริจาคโลหิตได้เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ให้ทราบล่วงหน้าด้วย

-เรื่องที่ ๑๒ เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดออกหน่วยในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง จึงฝากท่านสมาชิกสภาประชาชนสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับบริการ

-เรื่องที่ ๑๓ เรื่องโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม เนื่องจากระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นรอบที่ ๑ /๒๕๖๒ ขอฝากการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็บได้รับทราบและรอรับการบริการหรือแจ้งอาสาป้องกันโรคสัตว์ประจำหมู่บ้านรับวัคซีน ณ ปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ได้ทุกวันเวลาราชการ

-เรื่องที่ ๑๔ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือทุกท่านในการเร่งทำการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เร่งการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดมาฉีดให้สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภา ฯ

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใช้เวลา ๒๐ นาที หากท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในบันทึกการประชุมโปรดยกมือ

-หากไม่มีผู้ใดต้องการแก้ไข ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ เสียง, ไม่เห็นด้วย - เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง ถือนิติเป็นเอกฉันท์

พักการประชุม รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ นาที

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**นายกสภานิติ ลานพิบูลย์**

**ประธานสภาฯ**

ข้อ ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

**นายทิน สุหา**

**นายก อบต.ฯ**

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่าน ตามที่กระผมได้ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยังไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ ขอให้ที่ประชุมได้ดูตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่ประธานสภาฯ ได้นำส่งให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น (ตามเอกสารประกอบการประชุม)

**นางสุนันทา ใจคง**

**ปลัด อบต.**

- ขอเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑) กำหนดให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

**นายกสภานิติ ลานพิบูลย์**

**ประธานสภาฯ**

- ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ไปแล้วนั้น ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายต่อที่ประชุมขอเชิญครับ

-เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

**ที่ประชุม**

- มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จำนวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง,งดออกเสียง ๑ เสียง ถิอมติเป็นเอกฉันท์



พักการประชุม รับประทานอาหารกลางวัน เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

๓.๒.พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมระบบติดตั้งภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

นางสุนันทนา ใจคง

ปลัด อบต.

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

สำหรับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมระบบติดตั้งภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน ๑๐ ชุดเนื่องด้วยทางสำนักงานงบประมาณไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในส่วนนี้ไว้ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี รายการดังนี้

โอนลด

๑.แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข
งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบ	งบบุคลากร
๑.๑หมวดรายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทรายจ่าย	๑.๑เงินเดือน
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๙๔,๒๐๐.-บาท
	๑.๒เงินประจำตำแหน่ง
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๒๘,๐๐๐.-บาท
๑.๒งบ	งบดำเนินงาน
หมวดรายจ่าย	ค่าตอบแทน
ประเภทรายจ่าย	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๖,๖๐๐.-บาท
๒.แผนงาน	แผนงานการศึกษา
งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ	งบบุคลากร
หมวดรายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทรายจ่าย	เงินเดือนพนักงาน
	จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๒๒,๙๖๐.-บาท

/รวมจำนวนเงิน...

**รวมจำนวนเงินงบประมาณที่ขอโอนลด เป็นเงิน ๓๖๑,๗๖๐.-บาท**  
**(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)**

**โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

**สำนักปลัด**

แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน	งานบริหารงานทั่วไป
งบ	งบลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการ/รายการ	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมระบบติดตั้งภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียด ดังนี้ ๑.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายติดตั้งภายในอาคาร จำนวน ๖ จุด ๒.กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๔ จุด ๓.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๔.ฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด ๖ TB จำนวน ๓ ชุด ๕.สายแลน Utp cat๖ outdoor จำนวน ๒ กล่อง ๖.สวิชฮับ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ ชุด ๗.ตู้ RACK ใส่อุปกรณ์ ๖ U พร้อมพัดลมระบายความร้อน จำนวน ๑ ชุด ๘.เครื่องสำรองไฟ ๒,๐๐๐ VA จำนวน ๑ ชุด ๙.ตัวรับ - ส่งสัญญาณไวไฟ Access Poit PTP จำนวน ๒ ชุด ๑๐.วัสดุในการติดตั้งอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

**รวมจำนวนเงินที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๓๖๑,๗๖๐.-บาท**  
**(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)**

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์  
ประธานสภา ฯ

- ตามที่ทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงเหตุผลในการอนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ชี้แจงระเบียบและอำนาจหน้าที่ของสภา ฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ -ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือขออภิปรายต่อที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติรายการ ดังนี้

/ขอมติที่ประชุม...

- ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมระบบติดตั้งภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน ๑๐ ชุด ขอมติที่ประชุม
- ที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมระบบติดตั้งภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี จำนวน ๑๐ ชุด จำนวน ๒๒ เสียง,ไม่เห็นด้วย – เสียง,งดออกเสียง ๑ เสียง ถ้อยมติเป็นเอกฉันท์
- นายกسانต์ ลานพิบูลย์**  
**ประธานสภาฯ** **ข้อ ๓.๓ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ**  
ตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”
- ข้อ ๓.๒ จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒**  
- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- นางราตรี ศรีสวัสดิ์**  
**ส.อบต. ม.๘** - ดิฉันนางราตรี ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๘ ขอเสนอจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ สมัย
- |                  |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------|
| <b>ผู้รับรอง</b> | ๑. นางสาวอำพร สวางค์ | ส.อบต. ม.๕  |
|                  | ๒. นายวิระจง ลอยนอก  | ส.อบต. ม.๑๕ |
- นายกسانต์ ลานพิบูลย์**  
**ประธานสภาฯ** - มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่
- นายอำนาจ ชัยมี**  
**ส.อบต. ม.๒** - กระผมนายอำนาจ ชัยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๒ ขอเสนอจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ สมัย
- นายกسانต์ ลานพิบูลย์**  
**ประธานสภาฯ** - ขอผู้รับรอง
- ที่ประชุม** - ไม่มีผู้รับรอง
- นายกسانต์ ลานพิบูลย์**  
**ประธานสภาฯ** - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ สมัย ขอมติที่ประชุม
- ที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง,งดออกเสียง ๒ เสียง ถ้อยมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ สมัย

นายกษานต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา ฯ

ข้อ ๓.๓ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม

- ขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุม

นางรัตน์ ประกอบแสง

ส.อบต. ม.๑๐

- ดิฉันนางรัตน์ ประกอบแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมแต่ละสมัยประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้  
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับรอง            ๑. นางย่น            พรหมชื่น            ส.อบต. ม.๙  
                                 ๒. นายลำไผ่        ด้วงบุตรดี        ส.อบต. ม.๑๓

นายกษานต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติที่ประชุม  
- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง ๑ เสียง  
ถือมติเป็นเอกฉันท์ ในการกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมแต่ละสมัย ประจำปี ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายกษานต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา ฯ

ข้อ ๓.๔ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

- ขอให้ที่ประชุมเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

นางเอมวิภา ศรีชุมพล

ส.อบต. ม.๑๓

- ดิฉัน นางเอมวิภา ศรีชุมพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับรอง            ๑. นางพวน        อัครจักร            ส.อบต. ม.๘  
                                 ๒. นายบัวเลียน    ปะนาโก            ส.อบต. ม.๗

นายกษานต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติที่ประชุม  
- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง,งดออกเสียง ๑ เสียง ถือมติเป็นเอกฉันท์ ในการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายกษานต์ ลานพิบูลย์

ประธานสภา

-ระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ

นายทิน สุหา  
นายก อบต.

- สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมระบบติดตั้งภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
- เรื่องการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ผวกท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีทุกท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่มีผู้รับจ้างไปดำเนินงานก่อสร้างดูในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างด้วย เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมาจากเงินภาษีรายได้ จึงฝากทุกท่านในการสอดส่องดูแลการก่อสร้างโครงการต่างๆ ด้วย
- เรื่องการเผาอ้อย ผวกสมาชิกฯ ทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการเผาอ้อยแล้ว จึงฝากท่านสมาชิกฯ ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

นายนพรัตน์ สมการณ  
ส.อบต. ม.๔

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการแจ้งให้ประชาชนทราบในเรื่องการก่อสร้างบ้านของประชาชน เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติในการขออนุญาตก่อสร้าง จึงอยากขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการขออนุญาตก่อสร้างเบื้องต้นด้วย
- เรื่องการแจกจ่ายน้ำแกพื้น้องประชาชน ตอนนี้เริ่มเข้าฤดูแล้งแล้ว จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งแนวทางการแจกจ่ายน้ำด้วย

นางสุนันทนา ใจคง  
ปลัด อบต.

- ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกจ่ายน้ำแกพื้น้องประชาชน หมู่บ้านใดที่ยังไม่ส่งเอกสารสำรวจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนในการออกแจกจ่ายน้ำแกพื้น้องประชาชนและจะต้องส่งน้ำที่ถังกลางของหมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับพื้น้องประชาชน จึงต้องทำหนังสือขอน้ำจากการประปาหนองกี่

นางละเอียด พันธุ์มี  
ส.อบต. ม.๑

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางละเอียด พันธุ์มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หมู่ที่ ๑ สอบถามกรณีไฟฟ้าส่องสว่างได้มีการติดตั้งซ้ำซ้อนกัน จึงขอสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าสามารถย้ายบางส่วนออกไปติดตั้งที่อื่นได้หรือไม่

นายสุเมธ กุลชลิต  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุเมธ กุลชลิต ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการย้ายไฟฟ้าส่องสว่าง

/เดิมเนื่องจาก...

เดิมเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ เป็นหน่วยงานที่ติดตั้งให้กับชุมชนๆ ละ ๕ จุด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง แต่เนื่องจากพัฒนาท้องถิ่นมีการขยายหลอดไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อความเจริญ และลดจุดเสี่ยงในชุมชนให้มากขึ้น แต่บางพื้นที่มีการเพิ่มหลอดไฟฟ้าส่องสว่างโดยไม่มีงบจ้างการไฟฟ้าแต่อย่างใดในหลักการและไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ แต่ปัญหาของชุมชนจากที่ได้เห็นมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในเขตของทางหลวงชนบทที่ติดเสาไฟในเขตชุมชน เพื่อให้ความส่องสว่างในชุมชนมากขึ้นที่นี้ปัญหาเกิดขึ้นคือไฟฟ้าส่องสว่างเดิมที่ได้รับการติดตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีทางหลวงชนบทได้ทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามเส้นทางหลวง จึงเป็นการซ้ำซ้อนกับโคมไฟเดิมที่ทางการไฟฟ้าได้ติดตั้งไว้แล้ว

ประเด็นแรกคือ ท่านสมาชิกถามว่าสามารถย้ายได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง คือ ย้ายแล้วไปติดตั้งที่ไหน

ประเด็นที่สาม คือ ในการย้ายไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งเป็นสมบัติของการไฟฟ้าไม่ใช่สมบัติขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองชัยศรี การย้ายจะต้องดำเนินการตามรูปแบบไหนที่จะถูกต้องตามระเบียบ ระเบียบบอกว่า ณ วันนี้สามารถย้ายได้แต่ต้องประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศ แต่มีเงื่อนไขว่ามาตรฐานอุปกรณ์ต้องเทียบเท่าของการไฟฟ้า สำหรับการย้ายไฟฟ้าส่องสว่างจะต้องทำประชาคมหมู่บ้าน สำหรับการย้ายจากจุดไหนไปจุดไหนบ้าง เช่น ย้ายจากจุด ก ไปจุด ข แล้วมีสายไฟฟ้าแรงต่ำให้เกาะได้หรือไม่หรือจะเอาไปใช้ให้บ้านเรือนเป็นผู้เสียบปลั๊กให้ แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายก็ไม่เสียบปลั๊กให้นี้ก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นประเด็นปัญหา ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำก็ไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการแสงสว่าง

สรุปว่าประเด็นที่หนึ่ง ถ้ามีไฟฟ้าเสียหรือชำรุดก็ให้แจ้งหรือรายงานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เพื่อทีมงานกองช่างจะได้ออกตรวจสอบอีกครั้ง

สรุปประเด็นที่สองการย้ายไฟฟ้าส่องสว่างหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะต้องตั้งจากเดิมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งไว้ ๕ จุด จะต้องมียกข้อประชาคมจากหมู่บ้านในการเห็นชอบ ดังนั้นหากชุมชนหรือหมู่บ้านใดมีความประสงค์ต้องการย้ายจุดไฟส่องสว่างดังกล่าวก็ต้องทำประชาคมหมู่บ้านขอความเห็นชอบของชุมชนและกำหนดจุดที่ต้องการย้ายจากตำแหน่งเดิม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีจะได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ โดยขออนุญาตย้ายหรือเปลี่ยนแปลงแผนที่เนื่องจากในระบบหรือแผนที่ของการไฟฟ้าจะมีข้อมูลหรือจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมดไม่ใช่ไปเปลี่ยนของการไฟฟ้าโดยไม่มีงบจ้างให้การไฟฟ้าทราบ ก็จะทำให้ระบบของการไฟฟ้าไม่เป็นปัจจุบัน ประเด็นการย้ายไฟฟ้าส่องสว่าง ท่านสมาชิกอาจจะเห็นหนังสือที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้แจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ได้สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างมีจุดใดชำรุดบ้างหรือจุดใดต้องการย้ายจุดบ้าง ย้ายแล้วไปติดตั้งที่ไหน

-ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารในพื้นที่ ในเรื่องของ พรบ. การขออนุญาตก่อสร้างนั้น เหตุผลที่จำเป็นจะต้องดำเนินการขออนุญาต เนื่องจากข้อกำหนดฉบับนี้ สำหรับประกาศฉบับนี้ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

/เนื่องจากจังหวัด...

เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ ผังเมืองรวม คือ เป็นพื้นที่จัดสรรที่ดินในรูปแบบของ เป็นการแบ่งเขต เช่นเขตชุมชน เขตอุตสาหกรรม เขตทางหลวง เขตทางหลวงย่อย และเกี่ยวเนื่องกับการกระจายอำนาจ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย ณ วันที่ทางท้องถิ่นจะต้องขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้มีการขึ้นทะเบียนทางหลวงเป็นบางส่วนแล้ว ซึ่งจะมีการเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างหลังจากประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ กฎหมายมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศ สำหรับการประสานและทำความเข้าใจกับชุมชน ในส่วนนี้ มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างบ้างแล้วหลายรายทั้งที่ได้ออกไปอนุญาตให้หลายรายและที่ออกไปอนุญาตไม่ได้ก็มี

ประเด็นการขออนุญาตว่าทำไมต้องมีการขออนุญาต เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น ความมั่นคง เรื่องของสถิติ เรื่องของรายได้ของท้องถิ่น สำหรับอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วก่อนปี ๒๕๕๙ ท่านไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์กฎหมายข้อนี้ แต่เมื่อใดที่ท่านต้องการต่อเติม ต่อเติมห้องน้ำ ต่อเติมห้องครัว หรือจะเปลี่ยนแปลงอาคารท่านจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระบวนการอยู่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านในระดับหนึ่งแล้ว แต่ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยในข้อที่มาของกฎหมายนี้ก็มาจากการประกาศใช้เป็นเขตพื้นที่ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ในความเป็นจริงมีการใช้ประกาศฉบับนี้มานานแล้ว แต่เป็นสำหรับอาคารขนาดใหญ่ สำหรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารฝากท่านสมาชิกสภาฯ แจ้งหรือบอกกล่าวเจ้าของที่มีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารเข้ามาติดต่อที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ และเรื่องเพิ่มเติม คือ

-เรื่อง พรบ.ขุดดิน ถมดินในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี สำหรับประเด็นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ออกข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับการบังคับใช้การขุดดิน ถมดินแล้ว ซึ่งระเบียบนี้ได้มีการอนุมัติใช้ พรบ.ขุดดิน ถมดิน จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีไปแล้ว และในช่วงฤดูนี้ไปจะเป็นช่วงการก่อสร้าง มีการปรับพื้นที่ที่จะเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหลายท่าน เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องเหมือนการขออนุญาตก่อสร้าง จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. นี้ เป็นการควบคุม กำกับการใช้แปลงที่ดิน เพื่อการแสวงหาประโยชน์ที่ถูกต้องโดยผู้ที่ประกอบการต้องได้รับอนุญาต จึงจะดำเนินการในประเด็นดังกล่าวได้ แต่ในส่วนที่เจ้าของที่ดิน จะขุดดินในที่ดินของตนเอง เพื่อปรับพื้นที่ที่แล้วนำดินมาถมที่เพื่อสร้างบ้านแบบนี้ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เพื่อจะต้องมีการตรวจสอบการถมดิน ซึ่งจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน หรือกระทบสิทธิผู้อื่น

-เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล กรณีการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล ปัจจุบันนี้ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องโดยระเบียบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบังคับใช้อยู่ ตามหลักแล้วการขุดเจาะบ่อบาดาล เราจำเป็นต้องแจ้งก่อนการเจาะ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการเจาะแล้วต้องไปขออนุญาตขอใช้น้ำก่อน อันนี้ต้องทำความเข้าใจในส่วนของการบ่อบาดาล ถ้าหากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีการตรวจสอบ ก็จะเป็นการละเมิด จาก ๔๐ เมตร จากหลังคาบ้านเรือนเรานั้น เป็น

ของหลวงหรือของรัฐ และต่ำลงไปเกิน ๒๕ เมตร จากนั้นไป ต่ำลงไปใต้ดิน ๔๐ เมตร เป็นสมบัติของชาติ ไม่ใช่ที่ดินของฉันทายังไงก็ได้ เราในฐานะประชาชนเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ร่วมกันก็ต้องแนะนำแนวทางปฏิบัติร่วมกันและสำหรับการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลมีอยู่ ๓ จังหวัดที่สามารถไปขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล มี ๑. จังหวัดเชียงใหม่ , ๒. จังหวัดนครราชสีมา , ๓. จังหวัดขอนแก่น อันนี้คือหน้าที่สามารถมาขออนุญาตที่ท้องถิ่นได้เลยแต่นอกนั้นไปขออนุญาตต่อสำนักทรัพยากรส่วนน้ำบาดาลจังหวัดบุรีรัมย์จึงฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับระเบียบและวิธีต่อไปนี้จะต้องอยู่ภายใต้ พรบ. ที่หลากหลาย เนื่องจากตอนนี้มีการเข้าสู่การกระจายอำนาจ

สำหรับกรณี ที่มีการเจาะน้ำบาดาลและยังไม่ขออนุญาตก็ให้ไปดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำให้ถูกต้อง กรณีนี้อาจจะต้องมีค่าปรับเพิ่มเติมซึ่งแล้วแต่คณะกรรมการระดับจังหวัดจะพิจารณา ส่วนผู้ที่เจาะน้ำบาดาลแล้วไม่ดำเนินการใด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะเข้าสู่กระบวนการกล่าวโทษซึ่งจะมีค่าปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท แล้วอาจจะถูกสั่งระงับการใช้น้ำจากบาดาล

และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยในความกรุณา การกำกับดูแล เป็นพี่เลี้ยงเป็นกำลังใจในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และจะได้รับความอนุเคราะห์ดีๆ จากทุกท่านขอบคุณ

นางสุนันทา ใจคง  
ปลัด อบต.

-ขอเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ฝากทุกท่านในการแจ้งข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนที่มีการขุดเจาะน้ำบาดาลแล้ว แต่ยังไม่ไปขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลให้ไปดำเนินการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีโทษการปรับ - เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากได้มีการปรึกษากับไฟฟ้า สาขาหนองหงส์แล้ว ทางกรมไฟฟ้าฯ ได้แจ้งให้ห้องปฏิบัติการส่วนตำบลหนองชัยศรีทำหนังสือประชาคมจากหมู่บ้านเพื่อสำรวจความต้องการย้ายโคมไฟส่องสว่างตรงจุดไหนบ้าง -เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองชัยศรีแล้ว -เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้แนะนำไปแล้วนั้น เนื่องจากเมื่อมีการก่อสร้างบ้านเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการขอเลขที่บ้าน พร้อมทั้งขอหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อจะได้ติดตั้งไฟฟ้านั้น จะต้องมีการขอเลขที่บ้านตามลำดับต่อไป จึงฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย

นายกสภานิติ ลานพิบูลย์  
ประธานสภาฯ  
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

- มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ) สุนันทา ใจคง      ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสุนันทา ใจคง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

/(ลงชื่อ)...



(ลงชื่อ) กสานต์ ลานพิบูลย์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายกสานต์ ลานพิบูลย์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

.....

(นายกสานต์ ลานพิบูลย์)

.....

(นายสุบิน สุหา)

.....

(นางสาวอำพร สวางค์)

















